



พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 21 ก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดให้มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 – ภาค 9 มีที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการ ดังนี้

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสระบุรี มีเขตศาลในจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดระยอง มีเขตศาลในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสุรินทร์ มีเขตศาลในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดขอนแก่น มีเขตศาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตศาลในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพิษณุโลก มีเขตศาลในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม มีเขตศาลในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตศาลในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา มีเขตศาลในจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดการสัมมนา

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”

สำนักงานการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการด้านการต่างประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” (Training Program for Judges in Regional Courts for Corruption and Misconduct Cases) ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทฝ่ายตุลาการในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย Judge Curtis A. Kin ผู้พิพากษาประจำ The Superior Court of Los Angeles County in California, Judge Dorothy C. Kim ผู้พิพากษาประจำ The Superior Court of Los Angeles County in California นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายอำนาจ พวงชมพู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นายชาญณรงค์ ปราณจิรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายอาคม ศรียาภัย และนายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ซึ่งจะเปิดทำการในอนาคตให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งสำนักงานการต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะได้แจ้งความคืบหน้าในการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักงานการต่างประเทศ และสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

ประธานกรรมการ ได้แก่ นายอติคม อินทุภูติ

กรรมการดำเนินการจากหน่วยงานศาลยุติธรรม 7 คน ได้แก่

1. นายธันว์ บุญยะตุลานนท์
2. นายปฏิกรณ์ คงพิพิธ
3. นายเสวต จันทวงศ์
4. นางรุ่งทิพย์ พูนผลกุล
5. นายกมล กระสานต์กุล
6. นายบรรณาล ฝื่อนโนภา
7. นายประพจน์ พุทธารักษ์

กรรมการดำเนินการจากหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 1 คน ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ ณ อุบล

